

TẶNG NI, PHẬT TỬ ĐOÀN KẾT, NHÂN ÁI... (Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng quà tri ân Trường lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.



Đồng chí Nguyễn Quang Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tặng quà tri ân Trường lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Pháp chủ cùng các chư tôn đức giáo phẩm Hội đồng Trị sự Trung ương GHPG Việt Nam, Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh có mặt mùa an cư kiết hạ tinh tấn, sức khỏe dồi dào để tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương, đất nước.

Nhân dịp này, Ban Hoàng chương trình kết hợp thăm viếng và cúng dường an cư kiết hạ Phật lịch 2567 của hai ban tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước.

THƯ VIỆN TỈNH THÁI BÌNH Đạt giải nhì liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc

Tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa diễn ra lễ bế mạc liên hoan cán bộ thư viện toàn quốc tuyên truyền phát triển văn hóa đọc và giới thiệu sách về chủ quyền biển đảo Việt Nam năm 2023 (Liên hoan cán bộ thư viện) chủ đề "Việt Nam - đất nước bên bờ sóng". Thư viện tỉnh Thái Bình đạt giải nhì toàn đoàn và giải giới thiệu đội hình ấn tượng nhất.

HỘI PHỤ NỮ BỘ CHỈ HUY QUÂN SỰ TỈNH Đạt giải nhất hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi lực lượng vũ trang Quân khu năm 2023

Vượt qua 18 đội thi đến từ các đơn vị trực thuộc Quân khu 3 và Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) các tỉnh, thành phố, Hội Phụ nữ Bộ CHQS tỉnh Thái Bình đã xuất sắc đạt giải nhất hội thi cán bộ hội phụ nữ giỏi lực lượng vũ trang Quân khu được tổ chức tại thành phố Hải Phòng trong hai ngày 10 - 11/8.

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN HƯNG HÀ Tiếp nhận, giải quyết 143.514 hồ sơ qua giao dịch điện tử

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) huyện Hưng Hà đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính góp phần cắt giảm thời gian, tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp, đơn vị đến giao dịch với BHXH huyện.

Trung úy Nguyễn Quang Huy giành huy chương vàng hội thao võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2023



Quân khu 7 và giành tám huy chương vàng cho đoàn của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình. Ngay sau khi có quyết định triệu tập tham gia đội tuyển dự hội thao, mặc dù điều kiện hoàn cảnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng với ý thức, trách nhiệm cao Nguyễn Quang Huy tạm gác lại công việc gia đình và nhiệm vụ của đơn vị để tham gia cùng đội tuyển của Bộ CHQS tỉnh Thái Bình.

CÁC DỰ ÁN TƯ BỔ...

Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh, hai dự án tư bổ, nâng cấp đê: đê tả Trà Lý, đoạn từ K25+600 đến K26+785, thành phố Thái Bình và đê hữu Trà Lý, đoạn từ K7+000 đến K7+700, huyện Vũ Thư đã cơ bản hoàn thành, vượt tiến độ đề ra.

Hai dự án trên thuộc gói thầu số 10, dự án thành phần tư bổ xung yếu hệ thống đê tỉnh Thái Bình giai đoạn 2021 - 2025. Thời gian thi công 30 tháng, tính từ tháng 12/2022. Đến nay, sau hơn 8 tháng thi công, khối lượng thực hiện tại hai dự án đều đạt khoảng 90%. Cụ thể, đơn vị thi công đã hoàn thiện mặt cắt đê với chiều rộng 7m, chiều rộng cứng hóa 6m; rải thảm mặt đường bê tông nhựa dày 7cm, cấp phối đã đầm lớp trên dày 15cm, cấp phối đã đầm lớp dưới dày 20cm; gia cố lề hai bên đường bằng đất đắp, chiều rộng lề gia cố 0,5m...

Đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành các hạng mục còn lại như vớt đốc và gia cố mặt đốc lên xuống đê, đắp đất lề đê. Dự kiến cả hai dự án sẽ hoàn thành trong tháng 8/2023.

VŨ THƯ...

nhiều vùng chuyên canh cây ăn quả theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, trong đó một số vùng cây ăn quả đã được chứng nhận VietGAP. Một số mô hình sản xuất nông nghiệp gắn với phát triển du lịch tại huyện đã thu hút được du khách và mang lại hiệu quả kinh tế, thu nhập cao cho nông dân.

Sau khi tham quan trải nghiệm tại một số mô hình sản xuất nông nghiệp như vườn na (tại xã La Hiên), bưởi, thanh long (tại xã Tràng Xá), đoàn công tác UBND huyện Vũ Thư có buổi làm việc với Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư. Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ các nội dung như cách thức triển khai, cơ chế, chính sách hỗ trợ của huyện cho địa phương, doanh nghiệp, người dân tham gia để an du lịch gắn với nông nghiệp; huyện đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như giao thông, khu trưng bày sản phẩm, trung tâm đón tiếp khách phục vụ sản xuất nông nghiệp gắn với du lịch; cách thu hút các doanh nghiệp của tỉnh, huyện đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và du lịch của huyện, việc phát triển các sản phẩm OCOP của địa phương; giới thiệu một số mô hình du lịch đang được khai thác có hiệu quả tại huyện Vũ Thư...

ĐÔNG HƯNG

Khám sàng lọc phát hiện bệnh lao cho người dân

Từ ngày 25/7 đến ngày 18/9/2023, Bệnh viện Phổi Thái Bình phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI), Trung tâm Y tế huyện Đông Hưng, Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng triển khai chương trình khám sàng lọc sớm phát hiện chủ động bệnh lao, lao tiềm ẩn cho người dân trên địa bàn, đưa vào điều trị miễn phí với người bị lao.

Đây là chương trình thuộc dự án Quỹ toàn cầu phòng, chống lao giai đoạn 2021 - 2023 do Quỹ toàn cầu phòng, chống AIDS, lao và sốt rét tài trợ. Chương trình được triển khai tại 38 xã, thị trấn và cơ sở cai nghiện ma túy công lập tỉnh Thái Bình thuộc huyện Đông Hưng. Theo đó, người dân tham gia chương trình được phát miễn phí xét nghiệm chẩn đoán lao bằng phương pháp X-quang cho người có triệu chứng nghi lao, người tiếp xúc với bệnh nhân lao phổi, bệnh nhân lao phổi đã kết thúc lộ trình điều trị và những người có yếu tố nguy cơ cao. Tiến hành sàng lọc và chỉ định chụp X-quang cho người dân có nguy cơ cao hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn huyện. Dự kiến khoảng 9.300 người được chụp X-quang; xét nghiệm Gene-Xpert cho khoảng 930 người có tổn thương nghi lao trên phim X-quang; đồng thời tiến hành sàng lọc và chỉ định tiêm thử phản ứng Mantoux cho khoảng 1.650 người tiếp xúc, người có nguy cơ cao. Những người dân phát hiện có mắc lao, lao tiềm ẩn trong đợt khám này được Bệnh viện Đa khoa Đông Hưng thu dung và đưa vào điều trị dưới sự giám sát hỗ trợ của các đơn vị tham gia.

Ra quân tổng vệ môi trường phòng, chống dịch bệnh

Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, ngày 13/8, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đông Hưng đã đồng loạt tổ chức ra quân tổng vệ sinh môi trường phòng, chống dịch bệnh và phòng, chống sốt xuất huyết.



Nhân dân xã Đông Động (Đông Hưng) ra quân tổng vệ sinh môi trường.

Đông đảo cán bộ xã, thị trấn, đoàn viên, hội viên các đoàn thể, nhân viên y tế, học sinh và cộng đồng dân cư đã tích cực tham gia tổng vệ sinh môi trường tại các điểm công cộng; cắt tỉa cây, quét dọn, thu gom rác thải, lật úp các dụng cụ chứa nước; diệt lăng quăng, bọ gậy, khơi thông cống rãnh, làm sạch đường làng, ngõ xóm; trồng cây xanh và cây hoa trên các tuyến đường... Ngoài ra, các địa phương còn đẩy mạnh tuyên truyền phòng, chống sốt xuất huyết, hướng dẫn người dân cách tự xử lý các dụng cụ chứa nước không để muỗi có nơi trú ngụ và phát triển, các biện pháp phòng, chống muỗi đốt.

Thông qua ngày tổng vệ sinh môi trường góp phần nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi của người dân thường xuyên vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy tại gia đình, khu dân cư, góp phần phòng, chống dịch bệnh.

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT VÀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Sở Tư pháp Thái Bình - Bảo Thái Bình phối hợp thực hiện

Từ ngày 15/8, bán xe thì biển số định danh có "đi theo" chủ mới?

(chinhphu.vn) Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình.

Bộ Công an ban hành Thông tư số 24/2023/TT-BCA quy định về cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới, trong đó quy định biển số xe được cấp và quản lý theo mã định danh của chủ xe (sau đây gọi là biển số định danh). Biển số định danh là biển số có ký hiệu, seri biển số, kích thước của chữ và số, màu biển số theo quy định tại Thông tư này. Đối với chủ xe là công dân Việt Nam thì biển số xe được quản lý theo số định danh cá nhân. Trường hợp xe hết niên hạn sử dụng, hư hỏng hoặc chuyển quyền sở hữu xe thì biển số định danh của chủ xe được cơ quan đăng ký xe thu hồi và cấp lại khi chủ xe đăng ký cho xe khác thuộc quyền sở hữu của mình. Số biển số định danh được giữ lại cho chủ xe trong thời hạn 5 năm, kể từ ngày thu hồi; quá thời hạn nêu trên, nếu chủ xe chưa đăng ký thì số biển số định danh đó được chuyển vào kho biển số để đăng ký, cấp cho tổ chức, cá nhân theo quy định. Trường hợp chủ xe chuyển nhượng, nói cư trú từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này

định danh cá nhân cho 199.558 người, đạt 96,3%; có 11.707 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế sử dụng căn cước công dân gắn chip khám chữa bệnh; cài đặt ứng dụng VssID cho 18.720 người tham gia BHXH, bảo hiểm y tế nâng tổng số người được cài đặt ứng dụng lên 91.623 người, đạt 44%. Người hưởng chế độ BHXH 1 lần, chế độ ốm đau, thai sản, lương hưu đều được nhận chế độ qua tài khoản cá nhân... Sau hơn một tuần tranh tài, Trung úy Nguyễn Quang Huy, nhân viên Ban Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức. Ở trận chung kết hạng cân 80kg diễn ra vào sáng ngày 10/8 tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cẩm Thờ, Nguyễn Quang Huy đã xuất sắc vượt qua vận động viên của Bộ Tham mưu võ chiến đấu tay không các câu lạc bộ võ thuật toàn quân năm 2023 do Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức. Ông trận chung kết hạng cân 80kg diễn ra vào sáng ngày 10/8 tại Nhà thi đấu đa năng thành phố Cẩm Thờ, Nguyễn Quang Huy đã xuất sắc vượt qua vận động viên của Bộ Tham mưu

trúng đấu giá (chứng từ chuyển quyền sở hữu phải thể hiện rõ nội dung chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số trúng đấu giá). Tổ chức, cá nhân đã nhận chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá, không được tiếp tục chuyển quyền sở hữu xe kèm theo biển số xe trúng đấu giá cho tổ chức, cá nhân khác; được chuyển quyền sở hữu xe theo quy định của pháp luật. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2023; thay thế Thông tư số 58/2020/TT-BCA, ngày 16/6/2020 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định quy trình cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Trước ngày 15/8, xe đã đăng ký biển số 5 số mà chưa thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh. Về điều khoản chuyển tiếp, Thông tư nêu rõ, đối với xe đã đăng ký biển số 5 số trước ngày 15/8/2023 mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe. Đối với xe đã đăng ký biển số 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày 15/8/2023 thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định. Đối với xe đã đăng ký biển số 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển số 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.